



LƯU Ý VỀ COOKIE

Cập nhật ngày 15 tháng 11 năm 2024

Giống như hầu hết các website và ứng dụng khác, **Paykit** có sử dụng cookie. Thông qua việc sử dụng website và/hoặc các ứng dụng/sản phẩm/dịch vụ của **Paykit**, bạn hoàn toàn đồng ý với Lưu ý về cookie của chúng tôi và đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookie theo bản lưu ý này.

Lưu ý về cookie này nên đọc cùng với [Chính sách quyền riêng tư](#) của **Paykit**. Các từ ngữ được viết tắt tại Lưu ý về cookie này có nghĩa như được quy định tại [Chính sách quyền riêng tư](#).

1. **Cookie giúp chúng tôi bảo vệ an toàn cho bạn và Paykit, tối ưu trải nghiệm của bạn trên website và hiển thị các quảng cáo liên quan**

Hiểu một cách đơn giản, bạn có thể xem cookie như những nhãn dán (sticker). Mỗi khi bạn truy cập một website, website đó sẽ dán sticker để có thể nhận ra bạn khi bạn quay lại và ghi nhận các thông tin về những lần ghé thăm của bạn. Việc này cho phép website hiển thị những nội dung liên quan đến bạn hơn, dựa trên thông tin bạn đã nhập và xem. Thời gian lưu giữ tùy thuộc vào từng cookie, nhưng thường sẽ nằm trong khoảng từ vài phút đến hai năm.

Chúng tôi sử dụng những loại cookie sau tại <https://paykit.vn/>:

- Cookie giúp bảo vệ an toàn cho bạn và Paykit
- Cookie giúp tối ưu trải nghiệm của bạn trên website
- Cookie giúp hiển thị các quảng cáo liên quan hơn

Phần lớn các cookie là của các bên thứ ba. Một số cookie là của Paykit.

Quan trọng là các cookie không bao giờ lưu trữ hay truy xuất bất kỳ thông tin ngân hàng nào của bạn.

2. **Tùy chọn về cookie**

Cookie giúp bảo vệ an toàn cho bạn và Paykit

Một số cookie giúp chúng tôi bảo vệ an toàn cho bạn (và Paykit). Chúng tôi cần những cookie này để giữ website an toàn và bảo mật. Chẳng hạn, chúng tôi dùng google cloud cookie để bảo vệ website khỏi các cuộc tấn công từ chối dịch vụ.



Cookie giúp tối ưu trải nghiệm của bạn trên website

Chúng tôi sử dụng các cookie phân tích như Google Analytics để ghi nhận những nơi bạn dành thời gian trên website của chúng tôi, và phân tích những thành phần nào của <https://paykit.vn/> hữu ích nhất và kém hữu ích nhất. Điều này giúp chúng tôi hiểu hơn những gì đang hoạt động tốt, những gì không tốt và những gì chúng tôi cần cải thiện.

Chúng tôi cũng sử dụng cookie để nhận ra bạn khi bạn quay lại thăm website của chúng tôi. Khi chúng tôi nhận ra bạn, chúng tôi sẽ biết cần hiển thị hay ẩn đi những nội dung mà bạn đã xem trước đó (chẳng hạn như cookie banner).

Cookie giúp hiển thị các quảng cáo liên quan hơn

Chúng tôi sử dụng cookie từ các công ty như Facebook để hiển thị đến bạn các quảng cáo liên quan hơn về các nội dung mà chúng tôi nghĩ bạn có thể sẽ quan tâm.

Chúng tôi còn sử dụng cookie để không tiếp cận làm phiền bạn trong một số chiến dịch quảng cáo. Chẳng hạn, khi bạn đã khởi tạo tài khoản Paykit rồi, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này để không hiển thị các quảng cáo mời bạn cài đặt app Paykit.

3. Góp ý / Thắc mắc

Chúng tôi luôn tôn trọng quyền riêng tư của bạn và luôn cởi mở đón nhận những góp ý từ bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về bản lưu ý này hay về cách chúng tôi sử dụng cookie, hãy liên hệ với Paykit qua các kênh liên lạc được chúng tôi công khai tại <https://paykit.vn/>.

----- Hết -----